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รายงานการประชุมโรงพยาบาลสวา่งวรีะวงศ ์
คร้ังท่ี  6/ 2564 

วนัท่ี  6  พฤษภาคม  2564 
         ณ  หอ้งประชุม  หอ้งทนัตกรรม   โรงพยาบาลสวา่งวรีะวงศ ์

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1.นายสยาม   ประสานพิมพ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.นางกมลรัตน์  วงษา  เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
3..นส.นาคน้อย  นนทวี  พยาบาลวิชาชีพช านาญพิเศษ กรรมการ 
4.นส.กฤติยา  เมฆวิมล  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  กรรมการ 
5..นส.ปราณี  ชาววัง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
6.นางสุภานุสรณ์  นาควิสุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพฃ านาญการ กรรมการ 
7.นางธัญวลัย   ชว่งชิง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา    13.00 น. 
     
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ท่านประธานแจ้งเรื่องการป้องกันตนเองและการให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์
โควิท 19 นี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตนเองตามข้อก าหนดของส านักงานสาธารณสุข
และประกาศของจังหวัดอุบลฯอย่างเคร่งครัด  และการให้บริการประชาชน
ในช่วงนี้อาจจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่ ด้วยเราย้ายสถานที่ให้บริการออกไปอยู่ค า
นกเปล้า  แต่ขอฝากให้ทุกคนปฏิบัติงานตามภาระกิจและหน้าที่ของตนเองอย่าง
เต็มที ่

- มติที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี  2   ติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564  

- มติที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี  3  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

- ไม่มีเรื่องติดตาม 
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o มติที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี  4  เรื่องท่ีจะประชุม 
4.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี 2564 รอบที่ 1 

 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางธัญวลัย  ชว่งชิง  รายงานผลการพิจารณาและน าเสนอข้อมูลการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ของข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จ านวน 47  ราย  ช่วยราชการ 3 ราย 
รวมทั้งสิ้น 50 ราย 
 โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นนี้  ท่านผู้อ านวยการให้ทุกฝ่าย จัดสรรตามวงเงินที่ฝ่ายตัวเอง
ได้รับในขั้นแรก  และให้พิจารณา จากผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ตามตัวชี้วัดรายบุคคลที่ได้
ก าหนดมา  โดยให้สิทธิ์แก่หัวหน้าฝ่ายเป็นคนพิจารณามาขั้นแรกก่อน  ดังรายละเอียดที่แนบมานี้ 
 จากการพิจารณาขั้นต้น  มีเงินเกินจากยอดจัดสรร ทั้งสิ้น  -446.27  บาท  ท่านผู้อ านวยการจึงให้
กรรมการบริหารโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ (กกบ.) พิจารณาร่วมกันเริ่มตั้งแต่คนแรก ไปจนถึงคนสุดท้าย 
 สรุปทางกกบ. ได้พิจารณา ให้วงเงินเพ่ิมส าหรับข้าราชการที่มีผลงาน ดี เช่น  

- ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภาวะโรคระบาด โควิท 19 อย่างทุ่มเท และให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยหรือสัมผัสผู้ป่วยทั้งทางตรงและทางอ้อม 

- การท าผลงานประเมินระดับเขตได้รางวัล  

- ลดผลการประเมินของบุคคล กรณีผลงานไม่ได้ตามเป้า 
จากการพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง  ผลการเลื่อนข้ันคงเหลือเงิน 8.58 บ. (แปดบาทห้าสิบแปดสตางค์)   

o กรรมการรับทราบ 
       

4.1 สถานการณ์  การเงินการคลัง (CFO) 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นางธัญวลัย  ช่วงชิง  รายงานสถานการณ์การเงินการคลังคงเหลือ 
 

 ณ  30  เมษายน   2564 
เงินสดคงเหลือทั้งสิ้น     24,455,762.23  บาท 
งบลงทุน    1,366,680.44     บาท 
เงินรับฝาก-ลูกข่าย   4,565,323.47      บาท 
คงเหลือเงินสดใช้ได้      18,523,758.42  บาท  
 
เจ้าหนี้การค้าคงเหลือ 15,857,753.56  บาท 
 ณ ปัจจุบัน  สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล  มีสภาพคล่องทางการเงิน FAI  อยู่ในระดับ  1 
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ซึ่งในเดือนเมษายน 2564 นี้ โรงพยาบาลได้รับรักษาผู้ป่วยโควิท19 จึงท าให้มีรายได้ค่ารักษาผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้น
เป็นจ านวนสูง  จากปกติเดือนละประมาณ 5 แสนบาท เป็น 1.5 แสนบาท  
 นางธัญวลัย  ช่วงชิง รายงานผลการด าเนินงานรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ตามเอกสารประกอบ เพื่อให้
คณะกรรมการรับทราบผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล 
งบค่าเสื่อม ปี 2564  70 % 

-  งานก่อสร้าง 2 รายการ  อาคารโรงจอดรถและปรับปรุงบ่อบ าบัด 
งบค่าเสื่อม ปี 2564 ในส่วน 20 %   

- ปรับปรุงอาคารคลังยา ก าลังด าเนินการ   
 

งบค่าเสื่อม ปี 2564 ในส่วน 10 %   

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
o มติที่ประชุมรับทราบ  

 
 

งานบุคลากร 

- ท่านประธานได้ติดตาม เรื่องขอจ้าง นักกายภาพบ าบัดและนักจิตวิทยา  

- คุณธัญวลัย  ช่วงฃิง รายงาน เนื่องด้วยทางส านักงานธารณสุขขอฃะลอการขอ
จ้างลูกจ้างชั่วคราวทั้งจังหวัดและจะขอพิจารณาใหม่ในเดือนมิถุนายน 2564 
และขอให้ทุกโรงพยาบาลท าเรื่องขอจ้างเพ่ิมเข้าไปใหม่ได้ เพ่ือจะได้พิจารณา
พร้อมกัน  ซึ่งหากฝ่าย/งาน ใดต้องการขออัตราก าลังเพ่ิมให้พิจารณาในครั้งนี้
เลยค่ะ 
o ทันตกรรมขอจ้างผู้ช่วยทันตกรรมเพิ่ม  1 ราย 
o แพทย์แผนไทยของจ้างผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 ราย 
o ฝ่ายการพยาบาลขอจ้างพนักงานเปล  2 ราย 

- รวมขอจ้างไปแล้ว 2 ต าแหน่ง สรุปโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ขอจ้างใหม่ทั้งสิ้น 5 
ราย 4 ต าแหน่ง 

o มติที่ประชุมรับทราบ  
 
 4.2  เรื่องแจ้งจาก ฝ่ายเภสัชกรรม 

 รายงานคงคลัง 
- คุณกมลรัตน์ วงษา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  

     - รายงานการเบิกใช้วัสดุ/เบิกวัสดุโควิท (ตามเอกสารแนบ) 



4 

 

     - รายงานเกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2564  พร้อมรายงาน
ผลการด าเนินงานในปี 2564 (ตามเอกสารแนบ) 
           

     มติท่ีประชุมรับทราบ 
4.3 เรื่องแจ้งจาก ฝ่ายทันตกรรม 

               
o มติที่ประชุมรับทราบ 

 
 รายงานความเสี่ยง RM (จากตู้แสดงความคิดเห็น) 

o ไม่มีเรื่องจากตู้แสดงความคิดเห็น 
   
4.4เรื่องแจ้งจาก กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
     - ไม่มีเรื่องแจ้ง                                    

 
o มติที่ประชุมรับทราบ 

 
4.5เรื่องแจ้งจากฝ่ายยุทธศาสตร์และงานประกัน/IT. 

- คุณปราณี  ชาววัง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯสรุปผลรายได้จาก
การให้บริการหน่วย OPD สิทธิข้าราชการ,ประกันสังคม,อปท.,สิทธิ
UC เฉพาะกายอุปกรณ์และส่งเคลม (ตามเอกสารแนบ) 

- รายงานสรุปผู้มารับบริการประจ าเดือนมีทั้งสิ้น 3,290/4,636 ราย/
ครั้ง 

 รายงาน sum adjRw 66.94  รายงาน CMI. 0.56      
 Active Bad 12.46 

 มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.6เรื่องแจ้งจากฝ่ายการพยาบาล 

- คุณนาคน้อย  นนทวี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
รายงานสรุปยอดอุบัติเหตุจราจรประจ าเดือน เมษายน 2564  

- รายงานการเข้าใช้ห้องพิเศษ  

- รายงานผู้มารับริการคลินิก ARI.   
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- ติดตามการด าเนินงาน HA แจ้งประกาศ สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล เข้าเยี่ยมส ารวจในกรณีโควิท (ตามเอกสารแจ้ง) 
 
o มติที่ประชุมรับทราบ 

 
 4.7 เรื่องอ่ืนๆ 

- 
 
o มติที่ประชุมรับทราบ 

 
ประธานแจ้งปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
     
                (นางธัญวลัย  ช่วงชิง) 
                เลขานุการและผู้จดรายงานการประชุม 
 
 (นายสยาม   ประสานพิมพ์) 
       ประธานกรรมการ 
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 เรื่องอ่ืน ๆ 

 ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ แจ้ง 
 
 

 
ประธานแจ้งปิดประชุม 
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เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 
 
     
                (นางธัญวลัย  ช่วงชิง) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
                        เลขานุการและผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 (นายสยาม   ประสานพิมพ์) 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 
       ประธานกรรมการ 
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- เรื่องการส ารวจความสุขในการท างาน “Happinometer”  ด้วยโรงพยาบาล
สว่างวีระวงศ์ ติดอันดับเกือบสุดท้ายในความสุขด้าน ร่างกาย เมื่อเปรียบเทียบ
กับโรงพยาบาลอ่ืนในจังหวัดอุบล  ท่านประธานจึงแจ้งให้กรรมการ HR. สรุป
ความสุขในแต่ละด้าน และวิเคราะห์ให้กรรมการ กกบ.ทราบด้วยในการประชุม
ครั้งต่อไป 

 
 
 
เรื่องจากฝ่ายบริหาร 
 
การเบิกค่าตอบแทน ฉ.11   ตามนโยบาย  ให้เบิกได้เฉพาะ กลุ่มที่ 1-4   กลุ่มที่ 5 ให้ชะลอไว้ก่อน 
รพ.ได้รับยอดจัดสรร  408,000  บาท 3 เดือน  แต่ รพ.ใช้ 220,000  /ต่อเดือน (ไม่รวมกลุ่มที่ 5 ) สรุป
ยอดเงินที่จัดสรรใช้ได้  2  เดือน  นอกนั้น ใช้เงินบ ารุงจ่าย 

1. การแต่งตั้ง กกบ.ประจ าปี 2561………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. เรื่องแจ้งเงินจัดสรรล่วงหน้า 50 %   
              ประมาณการ 15,604,0000 op =8,389,703..+ PP NON uc = 2,167,109 

“                  iP = ……………………………………... 
                    “     4,369,795            pp = 2,360,663 
   รวมรับ op+pp = 12,917,000 

 
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ตาม Plan fin 

3. เรื่องการลาศึกษาต่อ ปี 2561  หากมีผู้สนใจ  ให้มาเขียนค าขอไว้ด้วย  จะได้น าส่ง สสจ.ต่อไป 
4. งบลงทุน 

- รายงานความก้าวหน้า  งบลงทุน 

- ได้รับหนังสืออนุมัติค่าเสื่อม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  

- ก าลังท าเรื่องประกาศข้ึน เวป 

- แยกรายการครุภัณฑ์ออกตามประเภท เช่น การแพทย์/สิ่งก่อสร้าง 
5. งบบ ารุง  ได้ด าเนินการสั่งซื้อให้ไปบางส่วนแล้ว 

- ครุภัณฑ์ส านักงาน ด าเนินการไปแล้วบางส่วน 
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- วัสดุทางการแพทย์    “ 

- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์อยู่ในขั้นตอนแยกประเภทรายการและขอสเป็ค 

- คาดว่าไม่เกิน มีนาคม 2560 คงด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ประเภทสิ่งก่อสร้าง 
 รายการทางเชื่อม  อยู่ในช่วงตรวจสอบแปลน 
 โรงรถ (หากทางรพ.จะท าในปีนี้ ทางสสจ.แจ้งควร

ประกาศพร้อมกัน เพราะเป็นสิ่งก่อสร้างเหมือนกัน
และเป็นการก่อสร้างในปีงบประมาณเดียวกัน) ขอ
หารือ...  

  
6. เรื่องกิจกรรม OD. 

- เกาะเสม็ด   5,900  บาท ตามโครงการ  

- เกาะช้าง 5,900  บาท  
 

(เจ้าหน้าที่ท้ังหมด 79 คน จ้างเหมาบริการ 9 คน เป็นทั้งสิ้น 88  คน) 
จาการส ารวจ ไป 64 ท่าน  ไม่ไป 15 ท่าน / จ้างเหมาไป 4 ไม่ไป 5  

–(อ่ึง/แผนไทย/ยามเพ่ิม/แม่บ้านพี่นาง/ 
น้องแอร์) ไม่ไป 
 


